



แผนกวิชา **บริหารธุรกิจ**

เป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ เอกสารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คิดเป็น ทำเป็น สามารถประยุกต์ใช้งานเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เปิดสอน ๒ หลักสูตร ได้แก่



๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลจิสติกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

การจัดการเรียนการสอน

นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชา การบัญชี การขาย พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ เอกสารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ และเรียนเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมสำนักงาน เป็นต้น

ลักษณะการเรียนการสอน

จัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยและฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ๑ ภาคเรียน

โอกาสการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัททางขนส่งสินค้ามากกว่า 500 แห่ง รวมถึงบริษัทนำเข้าส่งออก



แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒ ปี ภายในวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์



ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีโควตาให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อได้ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.



๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาจะได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หลักการจัดการ การประกอบธุรกิจ หลักการตลาด การบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น



สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ หลักการจัดซื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง หลักการนำเข้าและส่งออก การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์ การขนส่งในงานโลจิสติกส์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อสิ่งแวดล้อม



ลักษณะการเรียนการสอน

จัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย
รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
องกับ
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ ๑
ปี



โอกาสประกอบอาชีพ สำหรับสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์



ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะสามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ เช่น

- ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)

- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
- ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
- สายการบินเรือ (Shipping Line)- สายการบิน (Air Line)
- สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
- ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
- บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งและระดับงาน
อย่างเช่นดังต่อไปนี้ ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุม วัตถุดิบ
ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ระดับบริหาร
เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน นักวางแผน
วัตถุดิบการผลิตหรือการกระจายสินค้านักวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst, Material
Planner, Operations Analyst, Procurement Manager,



Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager



รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ



แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีโควตาให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนจำนวนมาก เช่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เป็นต้น

